

Quang phục, ngày 15 tháng 8 năm 2023

## BÀI TUYÊN TRUYỀN

Vận động ủng hộ Quỹ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và một số tỉnh thuộc vùng Tây Bắc hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) và ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" xã Quang Phục năm 2023

### ***Kính thưa toàn thể nhân dân!***

Thực hiện phong trào thi đua "*Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau*" do Thủ tướng Chính phủ phát động nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra Lời kêu gọi về ủng hộ Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và một số tỉnh vùng Tây Bắc và ủng hộ Quỹ "*Vì người nghèo*" xã Quang Phục năm 2023;

Được sự đồng ý nhất trí của Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND xã Quang Phục; tiếp tục phát huy truyền thống "*tương thân, tương ái*", khơi dậy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong xã cùng chung tay chăm lo cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng, có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ủy ban MTTQ xã Quang Phục quyết định thành lập ban vận động quyên góp ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và một số tỉnh thuộc vùng Tây Bắc hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), đồng thời bổ sung Quỹ "*Vì người nghèo*" xã Quang Phục năm 2023 để Ủy ban Mặt trận tổ quốc có cơ hội trao nhiều phần quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất; hỗ trợ các em học sinh vượt khó học giỏi.

### **1. Đối tượng vận động:**

Đối tượng vận động ủng hộ Quỹ bao gồm: cán bộ, công chức, người lao động, các hội đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm, Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn xã và toàn thể các hộ gia đình (*trừ các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.*)

### **2. Mức ủng hộ cụ thể như sau:**

- Đối với cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước vận động tham gia ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương.

- Đối với người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, vận động tham gia ủng hộ tối thiểu 01 ngày thu nhập.

- Đối với các hộ gia đình (trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội) vận động ủng hộ ít nhất là 20.000 đồng/1 hộ.

- Đối với các hội đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm, Công ty, Doanh nghiệp tham gia hưởng ứng đợt vận động với khả năng cao nhất có thể.

### **3. Thời gian vận động và tiếp nhận nguồn ủng hộ Quỹ:**

Bắt đầu từ ngày 15/8/2023 đến hết ngày 10/9/2023. Tập trung cao độ từ ngày 20/8 đến 31/8/2023.

***Kính thưa toàn thể nhân dân!***

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Quang Phục trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, và các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn xã nhà hãy cùng chung tay chia sẻ những khó khăn, ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc để vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, yên tâm gắn bó "máu - thịt" với vùng đất biên cương của Tổ quốc. Đồng thời ủng hộ Quỹ "Vi người nghèo" xã Quang Phục năm 2023.

- Mọi sự ủng hộ, đóng góp xin gửi về thường trực UB MTTQ xã Quang Phục hoặc trưởng ban công tác mặt trận thôn.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. ỦY BAN MTTQ XÃ  
CHỦ TỊCH**



**Hồng Thị Huệ**